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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2567 

บรษัิท แรบบทิ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน 
แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

เริ่มการประชุม 

นางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานกุารที่ประชมุ”) 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบคาร์บอนต ่า หรือเรียกว่า Low Carbon 
Event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่า การจัดงานในคร้ังนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเร่ิมที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างย่ังยืน 

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายพลากร หว่ังหลี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายสุรจิตร ก้องวัฒนา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

6. นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ 

7. นายคง ชิ เคือง กรรมการ 

8. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
จ านวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ  
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ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม  กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 

2.  นายอนุชิต ศิริรุ่งงาม  รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และ
     ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

3.  นายณัฐพงษ์ ยาวิชัย  รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี  และ 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน 

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ   ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

2. นายวุฒกิร  วิทิตสาระพิศาล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

3. นายภราดร เลียวสกุล  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล 
จ ากัด 

4. นางสาวสุทธิวรรณ  สถิตสุขสมบูรณ ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล  
จ ากัด 

5. นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

6.           นายกันย ์ โชติภักดีตระกูล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

7.           นางสาวกนกกาญจ์  แป้งสิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับจ านวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 
ดังนี้  

ทุนจดทะเบียน      47,941,667,251.80 บาท 

เป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว    44,546,839,376.20 บาท 

บริษัทฯ มีหุ้นทั้งหมดจ านวน            31,819,170,983 หุ้น 

หุ้นทั้งหมดที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น  

หุ้นสามัญ              6,945,032,675 หุ้น 

หุ้นบุริมสิทธิ             24,874,138,308 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ                               1.40 บาท 

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญจ านวนทั้งส้ิน 34,214 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จ านวน 
34,145 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 6,728,725,826 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.89 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้
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แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จ านวน 69 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 216,306,849 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.11 ของจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ 

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวนทั้งส้ิน 4,572 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จ านวน 
4,563 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 20,143,586,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.98 ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จ านวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ิน 4,730,552,152 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.02 ของจ านวนหุ้นบุริมสิทธิที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

การประชุมในคร้ังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 190 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,010,637,012 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4596 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
เพ่ิมเติมท าให้จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจากเมื่อเร่ิมการประชุมเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 266 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 24,030,574,563 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5223 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพ่ือให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2567 บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ดังนี้  

▪ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

▪ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่
สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 

▪ ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 

▪ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะไม่
แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ และจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

▪ ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น  และ 
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ท าเคร่ืองหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีท าเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ
มีการแก้ไขเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  
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ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ  
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยท าเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จส้ินการประชุม  

▪ ส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น 
บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และ  
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะน าแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป 

▪ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุม
มอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง ทั้งนี้ หากเป็นค าถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ  โดยตรง
บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเร่ืองดังกล่าวในวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ   

▪ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าทันที โดยประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่
ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียง  
ในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินลง โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังการประกาศปิดการรับ
บัตรลงคะแนนของวาระนั้นแล้ว 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนดังกล่าวเป็นไปตาม
รายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 27 - 29 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในคร้ังนี้เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งค าถาม
ล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้จ านวน 1 ราย โดยบริษัทฯ จะตอบค าถามดังกล่าวในวาระ
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ   

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 
จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในคร้ังนี้ 

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมคร้ังนี้   
นางสาวสุทธิวรรณ สถิตสุขสมบูรณ์ ตัวแทนจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด จะท าหน้าที่
เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวน
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ
ประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในคร้ังนี้  
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การประชุมคร้ังนี้บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะส่ือวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุม
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

จากนั้น นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้  

วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ บริษัทฯ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ซึ่งตั้งอยู่
ภายในอาคาร เดอะ ยูนิคอร์น โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เป็นคร้ังแรก 
ทั้งนี้ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท สามารถเข้าได้ 2 ทาง ได้แก่ (1) ด้านหน้าของอาคารส านักงาน และ  
(2) ด้านของโรงแรม ซึ่งโรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท มีผู้เข้าพักค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันมีอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 85 ของจ านวนห้องพักทั้งหมด ถือเป็นความส าเร็จของบริษัทฯ เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้
มีที่ตั้งและท าเลที่ดี รวมถึงพนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะท างานอย่างเต็มที่  

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 เพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งมีทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตั้งแตบ่ริษัท แนเชอรัล พาร์ค จ ากัด (มหาชน) 
(“N Park”) และผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทุนภายหลังจากที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“BTSG”) 
เข้าลงทุน อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะท าให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิม โดยก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ
เพ่ือให้ตรงกับลักษณะธุรกิจมาแล้วจ านวน 2 คร้ัง กล่าวคือ เปลี่ยนชื่อจาก N Park มาเป็นบริษัท ยู ซิตี้ จ ากัด 
(มหาชน) (“U City ”) และเปลี่ยนชื่อจาก U City มาเป็นบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

อนึ่ง เมื่อปี 2565 บริษัทฯ ได้มีก าไรจากผลการด าเนินงาน แต่ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน เนื่องจากการเข้าลงทุนในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“SINGER”) โดยบริษัทฯ 
ได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (“Impairment”) ส าหรับการลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้ว 
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าต่อไปและมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ  
มีความตั้งใจจริงที่จะท าให้รายการดังกล่าวถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงด าเนินการตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ส าหรับการขยายการลงทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ธุรกิจทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติ 
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้  

ส าหรับความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับมากที่สุดในขณะนี้ เกิดจากการเข้าลงทุนใน SINGER 
เนื่องจากก่อนเข้าซื้อ SINGER บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ธุรกิจบริการ
ทางการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงสรรหาบริษัทที่มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่บริษัทฯ  
จะเข้าลงทุน SINGER มีผลการด าเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 
ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนด้วยความระมัดระวังบนข้อมูลที่ได้รับก่อนการเข้าลงทุน และบริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือให้ความเห็นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ที่ปรึกษาทางการเงิน เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับการท าธุรกรรมและ
ความเหมาะสมของราคาในการซื้อหุ้น (2) ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี เพ่ือตรวจสอบบัญชีและภาษีของ 
SINGER (Accounting and Tax Due Diligence) และ (3) ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพ่ือให้ความเห็นและ
ค าแนะน าทางด้านกฎหมาย และตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SINGER ก่อนเข้าลงทุนใน SINGER  

ทั้งนี้  ปัจจุบันบริษัทฯ มีทรัพย์สินสุทธิจ านวนประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท และมีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) จ านวนประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งมูลค่าหลักทรพัย์
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ตามราคาตลาดไม่ได้สะท้อนมูลค่าสินทรัพย์จริงของบริษัทฯ ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ในการนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ถือหุ้นจะเข้าใจ 
และเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ การประชุม
ในคร้ังนี้บริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบค าถามต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ รวมถึงค าถามที่ส่งมาล่วงหน้าด้วย  

ส าหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรป ซึ่งก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปมีผลการด าเนินงานที่ดีมาก แต่เมื่อ
ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID-19 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายโรงแรม 
ในทวีปยุโรปออกไป ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในทวีปยุโรป 
ยังฟื้ นตัวได้ไม่เต็มที่ ทั้งนี้ เดิมบริษัทฯ มีโรงแรมในทวีปยุโรปจ านวนประมาณ 70 โรงแรม แต่ภายหลังจากที่
ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายโรงแรมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายโรงแรมดังกล่าว 
มาโดยตลอด โดยปัจจุบันบริษัทฯ คงเหลือโรงแรมในทวีปยุโรปจ านวนประมาณ 19 โรงแรม ซึ่งอยู่ระหว่าง 
รอการจ าหน่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าซื้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
เกี่ยวกับเงินลงทุนของผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป   

ส าหรับการสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนใน SINGER บริษัทฯ มีความยินดีที่จะตอบทุกค าถาม
ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เชิญ (1) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน  
(2) บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี และ (3) บริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มาเข้าร่วมการประชุม เพ่ือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกท่าน  

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะช่วยกัน
บริหารให้บริษัทฯ ดีขึ้นต่อไปได้ 

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

************************************************** 

ภายหลังเสร็จส้ินวาระที่  1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็น
ผู้ด าเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปตามล าดับ  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2566 

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ”  
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ต าแหน่งกรรมการ
กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม 

  นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ส าหรับผลการด าเนินงานด้าน 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประกาศ
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เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกของ
แนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption: CAC) (คร้ังที่  2) เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2566 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ  
ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการติดสินบนในทุกรูปแบบ ตลอดจนการยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย 

จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุมว่า ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2566  
สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้  

1. แผนการด าเนินธุรกิจ 

ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินธุรกิจในระยะยาว จากเดิมที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ (1) โรงแรม (2) คอนโดมิเนียม (3) ส านักงานและพ้ืนที่ให้เช่า  
เชิงพาณิชย์ และ (4) ที่ดินรอการพัฒนา เข้าสู่การลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ (1) ประกันชีวิต  
(2) บริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้อยคุณภาพ (3) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ (4) นาโนไฟแนนซ์และ 
เช่าซื้อ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ในปี 2564 - 2566 บริษัทฯ ได้เร่ิมทยอยจ าหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์
แล้วบางส่วน โดยบริษัทฯ น าเงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน  
เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ  

ส าหรับการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน (1) ธุรกิจประกันชีวิต 
(2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้อยคุณภาพ (3) ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ (4) ธุรกิจเช่าซื้อ
และนาโนไฟแนนซ์ ทั้งนี้ เพ่ือประสานประโยชน์ร่วมกับแพลตฟอร์ม 3M (MOVE MIX และ MATCH) ของกลุ่ม
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“BTSG”) ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถท าให้บริษัทฯ เติบโตในธุรกิจบริการ
ทางการเงินได้อย่างย่ังยืน  

2. ภาพรวมธุรกิจปี 2566 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวมจ านวนประมาณ 62,544 ล้านบาท
(มูลค่าตามบัญชี) โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย (1) โรงแรม คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 22.5 (2) อาคารส านักงาน พ้ืนที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ และโรงแรมให้เช่าในทวีปยุโรป  
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 27.7 (3) ที่ดิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.8 (4) โครงการ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 2.9 (5) การบริการทางการเงิน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.8 และ (6) อื่น ๆ 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.1 ของสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ
จ าหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(1) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ไพร์มโซน จ ากัด (“PZ”) (การเข้า
ลงทุนผ่านบริษัท อาร์บีเอส เวนเจอร์ส จ ากัด (“RBV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน
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ร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PZ ภายหลังการเพ่ิมทุนแล้วเสร็จ  
หรือคิดเป็นมูลค่าจ านวนประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่ง PZ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ อนึ่ง PZ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ  

(2) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จ ากัด (“Metha”)  
(การเข้าลงทุนผ่าน RBV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 50  
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าจ านวนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่ง Metha เป็นบริษัท 
ที่ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

(3) บริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายหุ้นใน (1) บริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จ ากัด 
(“AHS”) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ในราคาซื้อขายจ านวนประมาณ 200 ล้านบาท และ  
(2) Absolute Hotel Services Hong Kong Limited (“AHS HK”) ในสัดส่วนร้อยละ 9.81 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  
ในราคาซื้อขายจ านวนประมาณ 24 ล้านบาท 

▪ ธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ 

(1) ธุรกิจประกันชีวิต 

    บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
(“Rabbit Life”) (เดิมชื่อบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ ์ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  (“A Life”)) โดย Rabbit Life  
มีเบ้ียประกันภัยรับเติบโตมากกว่า 2,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า และมีรายได้
เบ้ียประกันจากตัวแทนเติบโตอยู่ที่อัตราร้อยละ 227 จากปีก่อนหน้า ซึ่ง Rabbit Life มีเครือข่ายตัวแทน
ประกันชีวิต (นายหน้า) มากกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ Rabbit Life มีการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพ่ิมขึ้น เช่น ประกัน JAI JAI 15/6 และประกัน UP 3/1 เป็นต้น และ Rabbit Life ได้เพ่ิมช่องทางการบริการ
ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ระบบ e-Claim และระบบ iServices เพ่ิมมากขึ้น 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2566 Rabbit Life มีรายได้รวมจ านวน  
ประมาณ 994 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้จากเบ้ียประกันภัยจ านวนประมาณ 716 ล้านบาท และ  
(2) รายได้จากการลงทุนและอื่น ๆ จ านวนประมาณ 278 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิจ านวนประมาณ 179 ล้านบาท  

ส าหรับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio: (CAR)) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้วัดความมั่นคงของบริษัทประกันภัยอยู่ที่อัตราร้อยละ 328 ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ทั้งนี้ Rabbit Life มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในล าดับที่ 16 ซึ่งมีการเติบโตขึ้น 
จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม Rabbit Life ตั้งเป้าเบ้ียประกันภัยรับใหม่ในปี 2567 อยู่ที่จ านวนประมาณ 
3,000 ล้านบาท ซึ่งจะให้มีการเติบโตมากกว่าที่ปีผ่านมาโดยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า  

(2) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และสินเชื่อด้อยคุณภาพ 

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน PZ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2566 PZ มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ (1) หนี้เสีย (Non-Performing Loan (“NPL”)) จ านวนประมาณ 
1,542 ล้านบาท และมียอดรวมหลักทรัพย์ค ้าประกันจ านวนประมาณ 1,372 ล้านบาท และ (2) ทรัพย์สินรอการขาย 
(Non-Performing Asset (“NPA”)) จ านวนประมาณ 22 แห่ง มีมูลค่ารวมจ านวนประมาณ 83 ล้านบาท 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน PZ ได้เข้าร่วมประมูล และชนะการประมูลเป็นจ านวนประมาณ 483 ล้านบาท 
โดย PZ มีเงินสดรับจากการบริหาร NPL และ NPA รวมจ านวนประมาณ 44 ล้านบาท 
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ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2566 PZ มีรายได้รวมจ านวนประมาณ  
41 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเชื่อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ และก าไร/(ขาดทุน)  
จากการขายทรัพย์สินรอการขายจ านวนประมาณ 39 ล้านบาท และ (2) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 
จ านวนประมาณ 2 ล้านบาท ทั้งนี้ PZ มีก าไรสุทธิจ านวนประมาณ 19 ล้านบาท 

(3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Metha ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่าจ านวนประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนในลักษณะของกิจการร่วมค้า 
โดย Metha มีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลมากกว่า 20 ปี และมีการ
เข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นสากลมากกว่า 100 บริษัท ทั้งนี้ Metha ตั้งเป้าในการบริหารสินทรัพย์จ านวนไม่ต ่ากว่า 
10,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสินทรัพย์ที่รับบริหารอยู่จ านวนกว่า 5,000 ล้านบาท 

อนึ่ง บริษัทฯ เข้าลงทุนใน Metha เพ่ือขยายธุรกิจไปในธุรกิจอื่น ๆ และ 
หาโอกาสทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นตามแผนการด าเนินธุรกิจที่ก าหนดไว้ 

▪ ธุรกิจการลงทุนด้านการเงิน  

ส าหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมจ านวน
ประมาณ 13,029 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนจ านวนประมาณ 4,313 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33 (2) การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจ านวนประมาณ 1,499 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ 12 (3) การลงทุนในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“SINGER”) จ านวนประมาณ 
3,934 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 30 (4) การลงทุนในบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 
(“JMART”) จ านวนประมาณ 2,575 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 (5) การลงทุนในบริษัท เอสจี 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“SGC”) จ านวนประมาณ 104 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1 และ  
(6) การลงทุนอื่น ๆ จ านวนประมาณ 604 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4 

▪ ธุรกิจโรงแรม  

   โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน AHS ในสัดส่วนร้อยละ 40 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดใน AHS และจ าหน่ายเงินลงทุนใน AHS HK ในสัดส่วนร้อยละ 9.81 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
ใน AHS HK โดยมีราคาขายรวมจ านวนประมาณ 224 ล้านบาท  

ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงแรมรวมจ านวน 9 โรงแรม โดยมีห้องพักรวมจ านวน  
1,835 ห้อง แบ่งออกเป็น (1) โรงแรมในประเทศจ านวน 7 โรงแรม ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ  
(2) โรงแรมในต่างประเทศจ านวน 2 โรงแรม ซึ่งบริษัทฯ เช่าด าเนินงาน 

ส าหรับผลการด าเนินงานของโรงแรมในประเทศมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณอัตราร้อยละ 72.13 และมีราคาห้องพักเฉลี่ยจ านวนประมาณ 2,878 บาทต่อคืน ซึ่งโรงแรมในประเทศ 
มีการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดีกว่าโรงแรมในต่างประเทศ  

▪ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 

บริษัทฯ มีอาคารส านักงานให้เช่า ได้แก่ (1) โครงการ เดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร (2) พ้ืนที่ให้เช่าส าหรับการพาณิชย์และร้านค้าภายในโครงการ โนเบิล 
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เพลินจิต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร (3) อาคารทีเอสที ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต 
กรุงเทพมหานคร และ (4) อาคาร 33 Gracechurch ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีอัตรา
การเช่ารวมอยู่ที่อัตราร้อยละ 56.0  

▪ ธุรกิจคอนโดมิเนียม 

บริษัทฯ มีโครงการร่วมทุนกับบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (“แสนสิริ”) รวมจ านวน  
4 โครงการ ได้แก่ 

(1) โครงการ เดอะ ไลน์ ไวบ์ โดย ณ ส้ินปี 2566 มีสัดส่วนการขายห้องชุดอยูท่ี่
อัตราร้อยละ 55.2 

(2) โครงการ คุณ บาย ยู โดย ณ ส้ินปี 2566 มีสัดส่วนการขายห้องชุดอยู่ที่ 
อัตราร้อยละ 100 

(3) โครงการ เดอะ ไลน์ พหลโยธิน โดย ณ ส้ินปี 2566 มีสัดส่วนการขายห้องชุด 
อยู่ที่อัตราร้อยละ 99.9 

(4) โครงการ เดอะ ไลน์ สาทร ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ทั้งนี้ ในปี 2567 - 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าส าหรับยอดขายรอการโอนกรรมสิทธิ์ 
(Backlog) ของโครงการ เดอะ ไลน์ ไวบ์ อยู่ที่จ านวนประมาณ 2,318 ล้านบาท  

▪ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ได้แก่ 

(1) โรงเรียนนานาชาติ เวอร์โซ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอเมริกา  
(US Curriculum) โดยเปิดด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวนประมาณ 200 คน 

(2) โครงการ เดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566  
เป็นอาคารแบบผสมผสาน (Mixed-Use) ซึ่งประกอบด้วย (1) โรงแรม (2) อาคารส านักงาน และ (3) ร้านค้า
พาณิชย์ โดยมีอัตราการเข้าพักของ (1) โรงแรม จ านวนประมาณร้อยละ 80 - 90 กว่า (2) อาคารส านักงาน  
โดยคาดว่าในปี 2567 จะมีจ านวนผู้เช่าเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และ (3) ร้านค้าพาณิชย์ ได้เปิดให้บริการ 
เต็มรูปแบบแล้ว 

(3) โครงการ เดอะ เรสซิเดนซ ์38 ซึ่งเป็นโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use) 
ซึ่งประกอบด้วย (1) คอนโดมิเนียม ที่มีคุณภาพระดับสูง (2) เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และ (3) ร้านค้าพาณิชย์ 
โดย ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกแต่ง และได้เร่ิมด าเนินการเปิดขายอย่างไม่เป็นทางการ (Soft Opening) แล้ว  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดขายอย่างเป็นทางการประมาณกลางปี 2567 

(4) โครงการร้อยชักสาม  (The Langham Custom House Bangkok) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในปี 2568  

(5) ที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
พ้ืนที่รวม ประมาณ 44,165 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าทางบัญชีจ านวน 2.3 พันล้านบาท และที่ดินรอการพัฒนา
ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด มีพ้ืนที่รวม ประมาณ 1,108,868 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าทางบัญชีจ านวนประมาณ  
1.1 พันล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าของที่ดินรอการพัฒนาทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวนประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท  
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3. ผลการด าเนินงานปี 2566 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวนประมาณ 5,283 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จ านวนประมาณ 3,276 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 62 (2) รายได้จากธุรกิจประกันชีวิต 
จ านวนประมาณ 1,036 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 20 และ (3) รายได้อื่น ๆ ที่ได้จากการลงทุน 
ดอกเบ้ียรับ และเงินปันผล จ านวนประมาณ 971 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18  

บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้รวมจ านวนประมาณ 5,283 ล้านบาท ซึ่งลงลดจากปี 2565 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลงจากเดิม ด้วยการจ าหน่าย
และให้เช่าโรงแรมในต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนสุทธิรวมจ านวนประมาณ (4,341) ล้านบาท 
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมาจาก (1) การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน SINGER และ (2) การรับรู้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน SINGER  

ส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 มีจ านวนลดลงจากปี 2565 ที่จ านวน 
68,782 ล้านบาท คงเหลืออยู่ที่จ านวน 62,544 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตุมาจาก
การจ าหน่ายทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเงินลงทุนใน SINGER  

ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานในปี 2566 อยู่ที่จ านวนประมาณ 494 ล้านบาท 
ซึ่งก่อนการจ่ายดอกเบ้ียสุทธิและภาษีเงินได้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่ที่จ านวนประมาณ 1,321 ล้านบาท  

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม โดยมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้
ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

ความเห็น/ค าถาม/ค าตอบ 

ค าถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ส าหรับความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จากนั้น 
สอบถามว่า ปัจจัยความเส่ียงใดที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงิน และแผนการ
ลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯ ที่จะท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ค าตอบ นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่  
จะเป็นการด าเนินธุรกิจภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการจ าหน่ายโรงแรม
ในทวีปยุโรปเพ่ือลดสัดส่วนการลงทุนแล้วบางส่วน และส าหรับโรงแรมที่อยู่ระหว่าง 
รอการจ าหน่าย บริษัทฯ ได้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ส าหรับการด าเนินธุรกิจในประเทศ ประกอบด้วย (1) ธุรกิจบริการทางการเงิน  
ซึ่งอัตราดอกเบ้ีย และสภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการ
ทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นกู้ หุ้น และอื่น ๆ ดังนั้น ความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ีย และความไม่มั่นคงของสภาวะเศรษฐกิจจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญ  
(2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  ความเชื่อมั่นของ
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นักท่องเที่ยว และการฟื้ นตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุน 
ให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น 

ค าถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ติดต่อหน่วยงานราชการ 
เพ่ือให้มาจัดงานสัมมนาภายในโรงแรม เพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขายของโรงแรม 

ค าตอบ ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ 

ค าถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ส าหรับธุรกิจประกันชีวิต 
Rabbit Life สามารถน าเงินที่ได้รับจากค่าเบ้ียประกันชีวิตไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทในกลุม่ 
รวมถึงบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ได้หรือไม่ 

ค าตอบ นายคง ชิ เคือง กล่าวชี้แจงว่า ส าหรับการปล่อยเงินกู้ยืมระหว่างกันนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และสัดส่วนส าหรับการให้กู้ยืมดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น Rabbit Life 
จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน Rabbit Lift ได้มี
การปล่อยเงินกู้ยืมให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางรายตามสัดส่วนเช่นกัน  

นอกจากนี้ Rabbit Lift ได้น าเงินดังกล่าวไปลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต
องค์กรอยูท่ี่ BBB ถึง AAA และในพันธบัตรรัฐบาลบางส่วนด้วย  

ค าถาม นางสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่บริหารและแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอบคุณที่ จัดงานประชุมในวันนี้ 
แบบ Onsite เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ 

ค าถาม นายกมล จิรบุรานันท์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า 

(1) การจ าหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปของบริษัทฯ ในส่วนที่จ าหน่ายไปแล้วนั้น  
บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนหรือก าไรจากการท ารายการดังกล่าว  

(2) ส าหรับทรัพย์สินที่ซื้อจาก BTSG บริษัทฯ มีแผนที่จะจ าหน่ายกลับคืนไปยัง BTSG 
เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ หรือไม่ 

(3) ส าหรับเงินลงทุนใน JMART และ SINGER บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการหรือ
บริหารจัดการอย่างไร  

(4) ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ ดังนั้น บริษัทฯ  
มีแผนที่จะบริหารจัดการอย่างไร เพ่ือให้บริษัทฯ กลับมามีก าไรและสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้  

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวชี้แจง ดังนี้ 

(1) ส าหรับการจ าหน่ายทรัพย์สินในทวีปยุโรปของบริษัทฯ ในส่วนที่จ าหน่ายไปแล้ว
บริษัทฯ รับรู้ทั้งก าไรและขาดทุน เนื่องจากต้องน าเร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยน มาร่วม
พิจารณาด้วย ซึ่งโรงแรมที่บริษัทฯ ถือครองส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีคุณภาพ 
ทั้งนี้ การตัดสินใจขายทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ 
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ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ คงเหลือโรงแรมในทวีปยุโรปจ านวน 19 โรงแรม โดย 17 โรงแรม
บริษัทฯ ได้ให้เช่าด าเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค่าเช่ามาโดยตลอด  

(2) ส าหรับทรัพย์สินที่ซื้อจาก BTSG บริษัทฯ มีแผนที่จะจ าหน่ายกลับคืนไปยัง BTSG 
หรือไม่นั้น บริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนให้ BTSG  

(3) ส าหรับเงินลงทุนใน JMART และ SINGER บริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการอย่างไร 
เนื่องจาก JMART ไม่ได้มีประเด็นปัญหาใดทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ ดังนั้น 
จึงไม่มีแผนที่จะด าเนินการใด ๆ ใน JMART ณ ขณะนี้ ส าหรับ SINGER บริษัทฯ  
ได้ด าเนินการบันทึกการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (“Impairment”) 
จ านวนประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้ว  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น โดยการขายหุ้น SINGER ให้แก่นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (“ผู้ซื้อ”)  
ในราคา 20 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ 
สามารถเรียกร้องค่าปรับจ านวน 400 ล้านบาทได้ 

(4) ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธินั้น เมื่อบริษัทฯ มีก าไรและมีความพร้อม 
ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ได้ บริษัทฯ จะด าเนินการจ่ายเงินปันผลต่อไป  

ค าถาม นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ขายทรัพย์สินให้นักลงทุน
สัญชาติอินเดยี เนื่องจากมองว่านกัลงทุนสัญชาตอิินเดียมีก าลงัในการลงทุนค่อนข้างมาก  

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ 

ค าถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่า บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน 
และเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนราคาพาร์ การเข้าซื้อทรัพย์สิน และ 
การลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณ พร้อมชี้แจงว่า ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลการส ารวจการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Listed Company 
(“CGR”)) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors (“IOD”)) ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา
หลายปี แต่ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR อยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งเป็นเร่ืองที่
บริษัทฯ ประหลาดใจเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่น และยึดมั่นในการด าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับผลการประเมินดังกล่าวกับ IOD 
เพ่ือด าเนินการสอบทานข้อมูลที่บริษัทฯ รายงานและจัดท าต่อไป 

ค าถาม นายกีรติ จันทวัต (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ
ดังนั้น บริษัทฯ คิดว่าธุรกิจใดที่จะสามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้ 

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจทั้งหมดอย่างถูกต้อง ดังนั้น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการทางการเงินจะช่วยสร้างรายได้ใหแ้ก่บริษัทฯ อย่างมั่นคงได้ 

************************************************** 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

  เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานและ 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 
One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 
“หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมจ านวน 62,544 ล้านบาท  

ทั้งนี้ รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นไปตามรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1  
One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 
“หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว 

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุม 
ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายการตามงบการเงนิรวม 
รอบระยะเวลาบญัช ี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2566 2565 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 62,544 68,782 

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 28,912 27,768 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 33,632 41,014 

รายได้รวม (ล้านบาท) 5,283 7,930 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) (4,384) 1,209 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) (0.6682) (0.8117) 
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มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 24,024,909,338 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 15,286 0.0000 

งดออกเสียง 5,553,937 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (255 คน) 24,030,478,561 - 

************************************************** 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่   
31 ธันวาคม 2566 

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน  น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจาก
หักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด  
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถอืหุน้ และความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ก าหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมจ านวน 4,230,760,259 บาท 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566  

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม โดยมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้น  ดังสรุปไว้
ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  

ความเห็น/ค าถาม/ค าตอบ 

ค าถาม นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ 
มีก าไรจากการด าเนินงาน 

ค าตอบ ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 24,029,047,892 99.9954 

ไม่เห็นด้วย 1,082,169 0.0045 

งดออกเสียง 350,300 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (256 คน) 24,030,480,361 - 

************************************************** 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกตามวาระนี้
อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินจ านวน 8 ท่าน ส าหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก ่

* (1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ (3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการ 
ที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน
อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ชื่อ ต าแหนง่ ระยะเวลา 
ด ารงต าแหนง่ 

การเขา้รว่มประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท 

(ปี 2566) 

(1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์* กรรมการอิสระ 6 ปี  6/6 

(2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา* กรรมการ 6 ปี 5 เดือน 3/6 

(3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ* กรรมการ 3 ปี  6/6 

-F
or w

ww.ra
bbith

oldings.c
o.th

 O
nly-



 

17 

  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด ารงสถานะเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 11 - 20 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2567 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ดี ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในคร้ังนี้  

นอกจากนี้ เพ่ือปฏิบัติตามข้อแนะน าแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ  ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะลงมติการเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม โดยมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้
ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ความเห็น/ค าถาม/ค าตอบ 

ค าถาม นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้กรรมการที่ครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ออกจากห้อง
ประชุมเป็นการชั่วคราวในช่วงระหว่างการพิจารณาวาระนี้ 

ค าตอบ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะ แต่เนื่องจากมีการยกเลิกหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย ที่ก าหนดให้ “กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมในการ
พิจารณาวาระนีเ้ป็นการชั่วคราว” ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ได้แก่ (1) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  
(2) นายสุรจิตร ก้องวัฒนา และ (3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ซึ่งออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระ  
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  
ด ารงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มติเลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 24,030,114,999 99.9996 

ไม่เห็นด้วย 79,822 0.0003 

งดออกเสียง 343,086 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (260 คน) 24,030,537,907 - 
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2. มติเลือกตั้ง นายสุรจิตร ก้องวัฒนา เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 23,937,794,148 99.6154 

ไม่เห็นด้วย 92,400,673 0.3845 

งดออกเสียง 343,086 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (260 คน) 24,030,537,907 - 

3. มติเลือกตั้ง นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 24,026,880,039 99.9996 

ไม่เห็นด้วย 80,682 0.0003 

งดออกเสียง 3,577,186 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (260 คน) 24,030,537,907 - 

************************************************** 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2567 

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจาก 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยเปรียบเทียบ
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(1.1) ค่าตอบแทนประจ า ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนปรับขึ้นในแต่ละต าแหน่ง 
โดยเบ้ียประชุมให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2566 เปลี่ยนแปลง 

รายเดือน 

ประธานกรรมการ 53,000 บาท/เดอืน 52,500 บาท/เดือน ร้อยละ 1 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2566 เปลี่ยนแปลง 

กรรมการ 32,000 บาท/เดือน 31,500 บาท/เดือน ร้อยละ 2 

เบี้ยประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท 20,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง - 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง - 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง - 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี - 

(1.2) โบนัสกรรมการ  

ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2566 

ไม่ม ี ไม่ม ี

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2566 

ไม่ม ี ไม่ม ี

  เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม โดยมีการตอบค าถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้
ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  

ความเห็น/ค าถาม/ค าตอบ 

ค าถาม นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุน ดังนั้น การขึ้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการในคร้ังนี้อาจมีผู้ถือหุ้นบางราย 
ไม่เห็นด้วยในเร่ืองดังกล่าว 

ค าตอบ ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
และทุกท่านได้เสียสละเวลา ความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ อย่าง
ตั้งใจ ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจ และให้ก าลังใจคณะกรรมการบริษัทที่ท างาน  
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2567 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ 
งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 24,026,704,963 99.9839 
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มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

ไม่เห็นด้วย 457,413 0.0019 

งดออกเสียง 3,402,187 0.0141 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (265 คน) 24,030,564,563 100.0000 

************************************************** 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เ พ่ือให้ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120  
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปีที่ผ่านมา  
และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการท าหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอ่ไปนี้เป็นผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

(1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (เคยเป็น
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564) และ/หรือ 

(2) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 (เคยเป็น
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และ 2566) และ/หรือ 

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้  ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว 
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน 
ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 21 - 23 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้น 
มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
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ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4.7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 

โดยมรีายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้ 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี รอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2567 

รอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2,900,000 2,900,000 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม / 
30 มิถุนายน / 30 กันยายน) 

1,800,000 1,800,000 

รวมทัง้ส้ิน 4,700,000 4,700,000 

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จะเบิกจ่ายตาม
ความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่าย
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด เป็นจ านวนเงินรวม 6.66 ล้านบาท 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน   
24 บริษัท โดยบริษัทย่อยจ านวน 10 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบ้ืองต้นของบริษัทย่อย
จ านวน 34 บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินประมาณ 37.19 ล้านบาท  

  รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 

รอบระยะเวลาบญัชส้ิีนสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2567 2566 

37.19 ล้านบาท 28.31 ล้านบาท* 

* ทั้งนี้ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริง จ านวน 28.31 ล้านบาท ซึ่งมีจ านวนต ่ากว่าที่แจ้งไว้ในเบ้ืองต้น 
ทีจ่ านวน 30.35 ล้านบาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีจ านวนลดลง 

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับ
วาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
(1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 และ/หรือ (2) นางสาวอิศราภรณ์ 
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วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4.7 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง 
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มผีูถ้อืหุน้ที ่ จ านวน (เสียง) คดิเปน็รอ้ยละ 

เห็นด้วย 24,030,357,566 99.9997 

ไม่เห็นด้วย 49,197 0.0002 

งดออกเสียง 167,800 - 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (266 คน) 24,030,574,563 - 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 24 บริษัท โดยบริษัทย่อย
จ านวน 10 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถ
จัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบ้ืองต้นของบริษัทย่อยจ านวน 34 บริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจ านวนเงินประมาณ 37.19 ล้านบาท ตามที่
รายงานต่อที่ประชุม 

************************************************** 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้ง 
ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด  

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเร่ืองต่าง ๆ  
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ิมเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามค าถาม โดยมีการตอบ
ค าถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้ 

ความเห็น/ค าถาม/ค าตอบ 

ค าถาม นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันสอบถาม 
ในประเด็นต่าง ๆ เนื่องจากท าให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ที่ท าให้การลงมติในวันนี้โปร่งใสย่ิงขึ้น และกล่าวชื่นชมประธานฯ ที่รับฟงัความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น และตอบทุกข้อซักถาม 

ค าตอบ ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ 
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ค าถาม นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์  (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ด าเนินการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ แนะน าบริษัทฯ ที่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Bill Board) ที่อาคารธนิยะ 
พลาซ่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีชาวต่างชาติคอ่นข้างมาก อาจจะท าให้ชาวต่างชาติ
รู้จักบริษัทฯ และเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  

ค าตอบ ประธานฯ รับทราบและกล่าวขอบคุณ 

ค าถาม นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทใดที่ประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต 

ค าตอบ นายคง ชิ เคือง กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ  
“Rabbit Life” (เดิมชื่อ A Life) ในสัดส่วนร้อยละ 75 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจ านวนประมาณ 
2,220 ล้านบาท  

จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า Rabbit Life ด าเนินธุรกิจ
ประกันชีวิต โดยการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในหลากหลายช่องทาง เช่น 
ตัวแทนขาย ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ซึ่ง Rabbit Life มีรายได้เบ้ียประกันภัยรับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566  
Rabbit Life สร้างยอดขายได้กว่า 2,500 ล้านบาท และในปี 2567 ตั้งเป้าที่จะเติบโต
กว่าปีที่ผ่านมา 

ค าถาม นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน Rabbit Life  
มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด และ Rabbit Life ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทาง
ใดบ้าง โดยขายผ่านธนาคารหรือไม่ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วหรือไม่  

ค าตอบ นายคง ชิ เคือง กล่าวชี้แจงว่า Rabbit Life เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ตัวแทนขาย ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบัน Rabbit Life มีตัวแทนขาย และตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต 
เท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการขายผ่านธนาคาร ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีโอกาส Rabbit Life  
จะขยายการขายไปยังธนาคารด้วยเช่นกัน 

จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับอาคารส านักงาน
ของ Rabbit Life ตั้งอยู่ที่อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และปัจจุบันยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย แต่ด ารงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามข้อก าหนดของ คปภ. 

ค าถาม นายตุลย์ พลังสินชุม (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยมีค าถาม ดังนี้ 

(1)   การตัดสินใจเข้าลงทุนใน SINGER เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่มีการตรวจสอบข้อมูลทาง
บัญชีของ SINGER เนื่องจาก SINGER มีสินค้าคงเหลือจากการยึดคืนเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งท าให้ SINGER มีผลประกอบการขาดทุนจ านวนมาก และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลขาดทุนเป็นจ านวนมากจากการเข้าลงทุนใน SINGER เช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้ตัดสินใจอย่างไรให้แก่บริษัทฯ เฉกเช่นวิญญูชนทั่วไปหรือไม่ 

(2)   คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจผิดพลาดจนท าให้
บริษัทฯ ขาดทุนเป็นจ านวนมากหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ ประธาน กล่าวชี้แจง ดังนี้ 
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